
sþ. 325. Fyrirspurnir. [166. mál]
I. Til forsætisráðherra um flutning ríkisstofnana.

Frá Helga F. Seljan.

1) Er ætlunin að leggja fram á þessu þingi frumvarp um flutningsráð ríkis-
stofnana?

2) Hvað hefur ríkisstjórnin aðhafst eða ákveðið varðandi álit stofnananefndar,
sem fram kom í árslok 1975?

II. Til félagsmálaráðherra um atvinnumál aldraðra.

Frá Svövu Jakobsdóttur.

Hvað liður framkvæmd þingsályktunar frá 14. maí 1975 um atvinnumál
aldraðra?

III. Til sjávarútvegsráðherra um framkvæmdir við Síldarverksmiðjur ríkisins
Siglufirði og á Skagaströnd.

Frá Eyjólfi K. Jónssyni og Pálma Jónssyni.

1) Hvað miðar framkvæmdum við endurnýjun Síldarverksmiðja ríkisins í Siglu-
firði og hve víðtækar verða þær? Er hugmyndin að taka SRN eða SR-30
í notkun?

2) Eru uppi áform um endurnýjun verksmiðju Síldarverksmiðja ríkisins á Skaga-
strönd?


